



HỘI NGHỊ KHOA HỌC CỦA PHÂN HỘI XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH VIỆT NAM LẦN 2

Nha Trang | 10.08.2024

Chủ đề: Quản lý xơ vữa động mạch: Mở rộng chân trời trong kỷ nguyên hiện đại



Nha Trang, ngày 12 tháng 08 năm 2024

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Quý GS/PGS/TS/BS, Quý Thầy Cô, Quý Báo cáo viên, Quý Đại biểu

Hội nghị khoa học thường niên lần thứ 2 của Phân hội Xơ vữa Động mạch Việt Nam (VAS) đã diễn ra thành công tốt đẹp tại khách sạn Quinter Central, thành phố Nha Trang vào ngày 09 - 10 tháng 8 năm 2024.

Hội nghị vinh hạnh được đón tiếp **hơn 80 báo cáo viên** là các chuyên gia, bác sĩ và nhà khoa học uy tín trong nước và quốc tế, với **hơn 120 báo cáo** cập nhật những xu hướng và thành tựu mới nhất về bệnh lý xơ vữa động mạch. Sự kiện đã thu hút **hơn 800 đại biểu tham dự trực tiếp**, cùng **gần 4000 lượt theo dõi trực tuyến trong vòng 24 giờ** qua 4 hội trường phát sóng trên kênh Youtube của Hội Tim mạch học Việt Nam @HoiTimMachHocVietNam.

Phân hội Xơ vữa Động mạch Việt Nam hy vọng đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho quý Thầy Cô, quý Báo cáo viên và quý Đại biểu về hội nghị. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý Thầy Cô, quý Báo cáo viên và quý Đại biểu đã nhiệt tình tham gia. Sự hiện diện và ủng hộ của quý vị là niềm vinh dự lớn đối với Phân hội và Ban Tổ chức, đóng góp quan trọng vào thành công của sự kiện. Phân hội Xơ vữa động mạch Việt Nam kính mời và mong chờ được đón tiếp quý Thầy Cô, quý Báo cáo Viên và quý Đại Biểu trong Hội nghị VAS năm 2025.

Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm và ủng hộ nhiệt tình từ quý Thầy Cô, quý Báo cáo viên và quý Đại biểu, nhằm phát triển bền vững nhiều chương trình hội nghị, nghiên cứu khoa học, cũng như thực hiện các hoạt động truyền thông giáo dục đào tạo trong những năm tới, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa xơ vữa động mạch và bảo vệ sức khỏe người dân Việt Nam.

Trong suốt quá trình chuẩn bị và diễn ra hội nghị, Ban Tổ chức không tránh khỏi những thiếu sót, do đó rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ quý Thầy Cô, quý Báo cáo viên và quý Đại biểu để khắc phục và hoàn thiện hơn trong tương lai.

Phân hội Xơ vữa Động mạch Việt Nam xin kính chúc quý GS/PGS/TS/BS, quý Thầy Cô, quý Báo cáo viên và quý Đại biểu sức khỏe và thành công.

Chúng tôi xin phép đăng các bài báo cáo của quý GS/PGS/TS/BS dưới dạng PDF lên website của hội nghị (<https://vas.org.vn/>) để phục vụ học tập cho các đại biểu. Nếu quý vị có ý kiến khác, xin vui lòng phản hồi lại với Ban Thư ký.

Xin trân trọng cảm ơn.

**THAY MẶT BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**

GS.TS. TRƯƠNG QUANG BÌNH

**HỘI TIM MẠCH HỌC VIỆT NAM
CHỦ TỊCH**



GS.TS. HUỖNH VĂN MINH